

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
VĂN PHÒNG

*

SỐ [so]-CV/VPTU

*Báo cáo lần 2 vụ việc tai nạn xe ô tô
Toyota Altis biển kiểm soát 60A-001.77 của
Văn phòng Tỉnh ủy và đề xuất hướng xử lý*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày [ng] tháng [th] năm 2022

Kính gửi: tập thể Thường trực Tỉnh ủy.

Thực hiện kiến kết luận của tập thể Thường trực Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 21/02/2022, có nội dung: “Đối với vụ việc tai nạn xe ô tô Toyota Altis biển kiểm soát 60A 001.77 theo Văn bản số 1781-CV/VPTU ngày 21/02/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy: tập thể Thường trực Tỉnh ủy không thống nhất đề xuất xử lý của Văn phòng Tỉnh ủy, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu các quy định hiện hành, đề xuất lại để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của Thường trực Tỉnh ủy, Ban lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành họp phòng để kiểm điểm lại đ/c lái xe gây tai nạn và tập thể Ban lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã họp thống nhất nội dung báo cáo tập thể Thường trực Tỉnh ủy chi tiết vụ tai nạn giao thông và xin ý kiến để xử lý vụ việc như sau:

1/ Về diễn biến, nguyên nhân gây tai nạn; mức độ thiệt hại

Ngày 28/12/2021 Phòng Hành chính - Quản trị có bố trí xe 60A 00177 cho đ/c Đặng Minh Nguyệt, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đi công tác thành phố Long Khánh do tài xế Dương Kỳ Tâm điều khiển. Trên đường đi công tác, khi đến trạm thu phí Bàu Cá (huyện Trảng Bom) thì xe ô tô bị tai nạn. Theo biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông của phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai thì tai nạn xảy ra vào lúc 6h25 phút ngày 28/12/2021 tại km 1841+200 quốc lộ 1A thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân gây tai nạn là do lái xe 60A-001.77 chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng tài sản là xe 60A-001.77 bị hư hỏng khá nặng; xe ô tô va chạm làm một số biển báo bị hư hỏng nhẹ (*kèm biên bản của phòng Cảnh sát giao thông*). Xác định nguyên nhân gây tai nạn là do lỗi của tài xế Dương Kỳ Tâm.

2/ Về thỏa thuận bồi thường giữa các bên

02 xe ô tô bị xe 60A-001.77 gây tai nạn (gồm xe 29H-129.27 và xe 29R-506.73) không yêu cầu bồi thường và thống nhất hỗ trợ cho đơn vị chủ quản xe 60A-001.77 số tiền **10.000.000 đồng** (mười triệu đồng) để sửa chữa, khắc phục. Về dải phân cách và biển báo giao thông bị hư hỏng thì cơ quan quản lý giao thông đường bộ không có yêu cầu bồi thường.

3/ Về giá trị xe, mức thiệt hại và chi phí sửa chữa của xe 60A-001.77

- Giá trị còn lại của xe trên sổ sách thời điểm 31/12/2021 là 333.783.380đ.

- Tình trạng xe sau khi bị tai nạn: hư hỏng nặng phần thân phía bên tài xế. Văn phòng Tỉnh ủy đã khảo sát giá sửa chữa xe theo báo giá của gara ô tô Hùng Trường tại thành phố Biên Hòa chi phí sửa chữa sơ bộ phần thân xe khoảng 65 triệu đồng, chi phí sửa chữa hoàn chỉnh là gần 108 triệu đồng (kèm 02 bản báo giá).

- Qua sắp xếp lại xe ô tô để phục vụ công tác theo định mức, tiêu chuẩn theo qui định, xe này được đưa vào danh sách điều chuyển và chờ bàn giao cho UBND huyện Trảng Bom theo quyết định của UBND tỉnh.

4/ Về bảo hiểm của xe và giá trị còn lại trên sổ sách

- Các xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy nhiều năm nay không mua bảo hiểm thân xe nên xe 60A-001.77 hiện chỉ có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không có bảo hiểm thân xe nên chi phí sửa chữa không thuộc trách nhiệm của Công ty Bảo hiểm.

5/ Việc xử lý vụ việc của Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện

- Cho đưa xe hư về cơ quan.
 - Khảo sát giá để sửa chữa.
 - Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tài xế gây tai nạn gây thiệt hại tài sản cơ quan và xử lý như sau:

5.1 - Việc kiểm điểm, xử lý

- Từ ngày 22/2/2022 Văn phòng Tỉnh ủy đã không bố trí đ/c Tâm lái xe và tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm lái xe từ Tổ lái xe đến Phòng Hành chính - Quản trị. Qua kiểm điểm đ/c Tâm, phòng Hành chính - Quản trị đã có báo cáo nhận thấy đ/c Tâm đã thành khẩn nhận khuyết điểm, cam kết sẽ

ng nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, lái xe cẩn thận, thực hiện nghiêm Luật giao thông. Qua đó, Tổ lái xe và phòng Hành chính - Quản trị thống nhất đề nghị Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy bố trí cho đ/c Tâm tiếp tục công tác lái xe phục vụ cơ quan.

5.2- Khắc phục hậu quả về kinh tế

Do trước khi bị tai nạn, chiếc xe trên đang còn trong tình trạng hoạt động tốt, giá trị còn lại cao nên Văn phòng Tỉnh ủy dự kiến trước mắt, tạm thời cho sửa chữa lại xe 60A-001.77 theo báo giá của gara ô tô Hùng Trường tại thành phố Biên Hòa với chi phí sửa chữa khoảng 65 triệu đồng. Căn cứ Biên bản làm việc của Công an giao thông huyện Trảng Bom, qua vụ việc xác định trách nhiệm đồng chí Tâm phải khắc phục và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa xe.

Sau khi Văn phòng thông báo phương án sửa chữa xe và tạm ngưng công tác lái xe, đ/c Tâm đã có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình như sau: Hiện nay đ/c Tâm đã ly hôn với vợ từ lâu, đồng thời bản thân phải nuôi 02 con và một mẹ già 83 tuổi, là trụ cột kinh tế gia đình và hiện nay hoàn cảnh rất khó khăn. Nhận thấy mình có lỗi nên hứa chịu trách nhiệm khắc phục chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa xe 65 triệu đồng và kính đề nghị chấp thuận cho đồng chí được tiếp tục làm nhiệm vụ lái xe, đ/c hứa sẽ rút kinh nghiệm là bài học sâu sắc để đảm bảo an toàn tính mạng CBCC và tài sản cơ quan.

6/ Đề xuất giải pháp xử lý

Sau khi xem xét Bản kiểm điểm, Bản cam kết và Đơn trình bày của tài xế Dương Kỳ Tâm, Biên bản họp kiểm điểm tài xế của tổ lái xe và của phòng Hành chính - Quản trị, căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và rà soát các điều khoản trong Hợp đồng lao động giữa Văn phòng Tỉnh ủy và nhân viên Hợp đồng theo Nghị định 161/CP, tập thể Ban lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy họp ngày 12/4/2022 thống nhất báo cáo và đề xuất tập thể Thường trực Tỉnh ủy như sau:

+ Cho phép Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành sửa chữa xe 60A 00177 và đồng chí Dương Kỳ Tâm chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí sửa chữa xe để đưa vào hoạt động (khoảng 65 triệu đồng).

+ Sau khi sửa chữa xong, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ có văn bản đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển cho đơn vị khác (theo kế hoạch) hoặc xin chủ trương tổ chức bán thanh lý theo quy định.

+ Xét thấy đ/c Dương Kỳ Tâm đã thành khẩn nhận khuyết điểm, cam kết khắc phục và đã được cơ quan kiểm điểm, xử lý nghiêm túc, đồng thời nhận thấy hoàn cảnh gia đình đ/c Tâm khó khăn và bản thân chuyên môn là lái xe không có nghiệp vụ nào khác, Văn phòng Tỉnh ủy kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến để cho đồng chí tiếp tục công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và làm nhiệm vụ lái xe.

Trên đây là báo cáo chi tiết xác định rõ nguyên nhân, mức độ thiệt hại, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan vụ tại nạn xe ô tô 05 chỗ ngồi hiệu Toyota Altis biển kiểm soát 60A-001.77 và kiến nghị giải pháp xử lý của Văn phòng Tỉnh ủy. Kính báo cáo tập thể Thường trực Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- CP.VPTU,
- P.HC-QT; Tài chính Đảng,
- Lưu VPTU.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

□

Nguyễn Thị Thanh Yên